



ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ขายเป็นวิธีทอดตลาด

ด้วย จังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๗๓ รายการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๑) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังทอง

เงื่อนไขการขายทอดตลาด

๑. ผู้ประสงค์จะประมูลซื้อพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพดังกล่าว ให้ขอคุณสมบัติและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังทอง โทร. ๐ ๕๕ ๓๑๑ ๐๗๑ ต่อ ๑๐๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ
๒. การประมูลขายโดยวิธีทอดตลาด จะดำเนินการขายตามวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ฯลฯ ส่วนที่ ๓ การขายโดยวิธีทอดตลาด
๓. การขายโดยวิธีทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ขายทอดตลาดไม่มีสิทธิที่จะเข้าสู่ราคาด้วย หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดสู่ราคา
๔. ผู้สู่ราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อได้จะต้องวางเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ทันที หรือจะชำระทั้งหมดก็ได้ หากวางเงินมัดจำไว้ ผู้ซื้อต้องนำเงินส่วนที่ค้างชำระไปชำระให้ครบถ้วนภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่เงินมัดจำไว้ ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังทอง หากไม่นำเงินมาชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิและจังหวัดพิษณุโลกมีสิทธิที่จะริบเงินมัดจำที่วางไว้นั้นทันที และจะนำพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพออกขายทอดตลาดอีกหากได้รับเงินสุทธิไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้สู่ราคาสูงสุดในครั้งก่อนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาดไปนั้น
๕. การชำระเงินจะชำระด้วยเงินสดหรือเช็คของธนาคารก็ได้โดยทางราชการจะออกใบรับหรือใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานตามแต่จะเห็นสมควร
๖. จังหวัดพิษณุโลก สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ทำการตกลงราคาขายให้แก่ผู้สู่ราคาสูงสุด ถ้าหากเห็นว่าราคาซึ่งสูงที่สุดนั้นยังไม่เพียงพอ หรือจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าสู่ราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด หรือฟ้องร้องใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๗. ผู้ซื้อจะติดต่อขอรับพัสดุเสื่อมสภาพ ที่ประมูลซื้อได้จาก โรงพยาบาลวังทอง หลังจากจังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบรายงานการขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพดังกล่าวจากคณะกรรมการแล้ว โดยโรงพยาบาลวังทอง จะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ และให้ผู้ซื้อไปติดต่อขอรับพัสดุเสื่อมสภาพดังกล่าว จากโรงพยาบาลวังทอง ไปโดยเร็ว

๘. กำหนดการขายโดยวิธีทอดตลาด ณ บริเวณด้านอาคารคลังพัสดุ ณ บริเวณโรงเก็บพัสดุ (ชั่วคราว) ของโรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามลำดับ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายจักริน สมบูรณ์จันทร์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๗๓๒.๓๐๑/๓๐๐๕



โรงพยาบาลวังทอง
อำเภอวังทอง ๖๕๑๓๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย จังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ของ
โรงพยาบาลวังทอง จำนวน ๗๓ รายการ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ขอดูสภาพและเงื่อนไข ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังทอง
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
กำหนดการขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น เป็นต้นไป
ณ บริเวณด้านอาคารคลังพัสดุ ณ บริเวณโรงเก็บพัสดุ(ชั่วคราว)
ของโรงพยาบาลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักริน สมบูรณ์จันทร์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

โรงพยาบาลวังทอง ,งานพัสดุ

โทร ๐ ๕๕๓๑ ๑๐๗๑ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐ ๕๕๓๑ ๑๑๔๐